

ภาคผนวก ช แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

ตาราง 13 แสดงผลการสัมภาษณ์ผู้นำชุมชน

ชื่อผู้นำชุมชน	ข้อความถาม	ผลการสัมภาษณ์
1. นายลำพูน คุ้มขำ อายุ 48 ปี เป็น นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลมะตูม อาชีพเกษตรกร ที่อยู่ปัจจุบัน 54 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 0-5537-4341 การศึกษา ปริญญา ตรี สาขารัฐประศาสน ศาสตร์ (การเมืองการ ปกครอง)	1. ในฐานะที่ท่านเป็นนายก องค์การบริหารส่วนตำบล มะตูม มีนโยบายส่งเสริม การทำข้าวหอม OTO อย่างไรบ้าง 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหอม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา	1. อบต.มะตูม มีนโยบายส่งเสริมด้าน บรรจุภัณฑ์ ซึ่งทั้งนี้กลุ่มฯจะต้องให้ความ ร่วมมือและปฏิบัติตามระเบียบ 2. อบต.มะตูม มีนโยบายส่งเสริมอาชีพใน ด้านเงินลงทุน ในการนี้กลุ่มฯ จะต้อง เข้มแข็งรวมตัวกันพัฒนาสินค้า(ข้าวหอม) สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มขึ้น 3. อบต.มะตูม มีนโยบายก่อสร้างตลาด ชุมชนในอนาคต ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง นำข้าวหอมมาจำหน่ายในที่ที่จัดไว้ให้ ไม่ วางจำหน่ายตามบ้านตนเองหรือตามทาง เท้า กีดขวางทางรถซึ่งเป็นเขตทางหลวง จึงต้องอาศัยความร่วมมือของพ่อค้า-แม่ค้า ที่ขายข้าวหอมเป็นหลัก ข้าวหอมเกิดจากภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีมาตั้งบรรพบุรุษควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ โดยการสอนวิธีทำให้กับเด็กรุ่นหลังตั้งแต่ วัยเด็ก ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ผู้มีอายุต่ำ กว่า 40 ปี ทำข้าวหอมไม่เป็นเลย สาเหตุ มาจากไม่มีผู้ถ่ายทอดให้ อีกทั้งคนรุ่นหลัง ไม่สนใจที่จะเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่ ใกล้ตัว หากไม่มีการอนุรักษ์ไว้ การทำ ข้าวหอมแบบโบราณอาจจะสูญหายจาก ท้องถิ่นได้ จึงเป็นการดีจะได้เขียนบันทึกไว้ เป็นลายลักษณ์อักษร

ตาราง 13 (ต่อ)

ชื่อผู้นำชุมชน	ข้อความถาม	ผลการสัมภาษณ์
	3. ท่านพอจะทราบประวัติความเป็นมาของข้าวหลามในหมู่บ้านมะตูมหรือไม่คะ	สืบเนื่องจากสมัยก่อนมักนิยมทำบุญกลางบ้านเพื่อเสริมมงคลให้กับคนในหมู่บ้าน ก่อนวันทำบุญจะมีการเตรียมอาหารคาวหวานสำหรับทำบุญเลี้ยงพระและผู้มาร่วมทำบุญ อาหารคาวหวานหลักก็คือ ข้าวหลามและรองลงมาก็คือ ขนมจีนน้ำยา เหตุผลที่ทำเป็นอาหารหลักสำหรับทำบุญกลางบ้านเพราะเก็บไว้ได้นานข้ามคืนได้ หรือเก็บไว้กินได้อีกอย่างน้อย 3-4 วัน การเตรียมก็ไม่ยุ่งยาก วัสดุก็สามารถหาได้ในท้องถิ่นทั้งสิ้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานอีกด้วย การทำบุญกลางบ้านก็จะทำในวันที่ 20 ธันวาคมของทุกปี
2. นายกรวิชัย คุชนิล อายุ 42 ปี เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บ้านมะตูม อาชีพ เกษตรกร ที่อยู่ปัจจุบัน 124 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 08-5402-2293 การศึกษา ป.6	1. ประวัติความเป็นมาของข้าวหลามในหมู่บ้านมะตูม 2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร เกี่ยวกับการสร้างหลักสูตรฝึกอบรม การทำข้าวหลาม จากภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	ไม่รู้ความเป็นมา แต่ก็มีการทำบุญกลางบ้านมานานแล้ว ก็จำทำบุญกลางบ้านกันในวันที่ 20 ธันวาคมของทุกปี ดีครับ- เด็กก็ได้เรียนรู้ท้องถิ่นของตนเอง จะได้มีความรักความผูกพันภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ผมเห็นด้วยกับครูครับ

ตาราง 13 (ต่อ)

ชื่อผู้นำชุมชน	ข้อความคำถาม	ผลการสัมภาษณ์
3. นายบุญส่ง เมืองมา อายุ 55 ปี อาชีพข้าราชการครู ที่อยู่ปัจจุบัน 64/2 หมู่ 1 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โทรศัพท์ 08-4821-0426 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี	1. ประวัติความเป็นมาของ ข้าวหอมในหมู่บ้านมะตูม 2. ท่านมีความคิดเห็น อย่างไร เกี่ยวกับการสร้าง หลักสูตรฝึกอบรม การทำ ข้าวหอม จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น สำหรับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา	แต่เดิมข้าวหอมเป็นการทำกินใน ครอบครัว โดยจะทำกันหลังจากเก็บเกี่ยว ข้าวแล้วซึ่งในสมัยก่อนชาวนาในหมู่บ้าน จะปลูกทั้งข้าวเหนียวและข้าวเจ้า ในเวลา ต่อมาได้จัดให้มีการทำบุญกลางบ้านใน วันที่ 5 ธันวาคม โดยใช้ข้าวหอมทำบุญ กัน จะมีการนัดกันเผาข้าวหอมในช่วงนี้ แต่ต่อมาได้ย้ายวันมาทำวันที่ 20 ธันวาคม ของทุกปี จนถึงปัจจุบันนี้ เป็นความคิดที่ดี- เด็ก ๆ ก็จะได้เรียนรู้ ความเป็นมาของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของ ตนเอง และจะได้มีความรักความผูกพันมี ความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเองมาก ขึ้น เพราะว่าเยาวชนรุ่นหลังนี้จะทำข้าว หอมไม่เป็นแล้ว ถ้ามีการได้สืบสาน ภูมิปัญญา ก็ควรสนับสนุน